

ตอนที่ ๓๓ เดิม ๖๘ ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๘๓

ครั้งที่ ๘/๒๕๘๓ (วิสามัญ) ชุดที่ ๓

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๘๓

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ประธานวุฒิสภากล่าวเปิดประชุม และเสนอให้ที่ประชุม  
รับของรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๘๓ (วิสามัญ)  
ชุดที่ ๓

ที่ประชุมได้รับของรายงานการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้น ประธานวุฒิสภาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง  
พระราชบัญญัติตรา พ.ศ. ๒๕๘๓ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาเสร็จแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๒  
จนจบร่าง และในวาระที่ ๓ ลงมติแก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นอันให้ส่ง  
ร่างพระราชบัญญัติตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกลับคืนไปยังสภา  
ผู้แทน ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  
๑๒๓(๓)

ตอนที่ ๑๓ เล่ม ๖๗ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓

ประธานวุฒิสภาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๓ (เสนอโดยคณะรัฐมนตรี) ซึ่งสภาผู้แทนลงมติให้ใช้ได้แล้ว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงถึงความประสงค์ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีใจความสำคัญว่า เพื่อใช้ระบบเงินตราในปัจจุบันต่อไปอีกไม่เกิน ๒ ปี และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของสิ่งที่จะประกอบขึ้นเป็นทุนสำรอง และการจำหน่ายบัญชีซึ่งดินทรัพย์สินที่ประกอบขึ้นเป็นทุนสำรอง

เมื่ออภิปรายกันแล้วที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเสนอขอให้พิจารณารวดเดียว ซึ่งที่ประชุมอนุมัติ จึงได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๒ จนจบร่าง และในวาระที่ ๓ ลงมติแก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นอันให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกลับคืนไปยังสภาผู้แทน ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๓ (๓)

ประธานวุฒิสภาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยภาษีเรือ โรงเรือน ดึก แพ พ.ศ. ๒๕๑๓ (เสนอโดยคณะรัฐมนตรี) ซึ่งสภาผู้แทนลงมติให้ใช้ได้แล้ว

ตอนที่ ๓๓ เล่ม ๖๗ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงถึงความประสงค์ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีใจความสำคัญว่าเนื่องจากภาษีเรือ โรงรำน คัก แพ เป็นภาษีที่เก็บมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จุดศักราช ๑๒๓๒ เป็นภาษีที่เก็บจำสมัย และเก็บในท้องถิ่นนอกเขตเทศบาล ฉะเพาะบางแห่งและเป็นส่วนน้อยไม่ทั่วไป การเก็บภาษีเก็บบุคคลบางท้องถิ่นไม่ทั่วไปนั้น ไม่เป็นธรรมแก่สังคม และเงินที่เก็บได้จึงสมควรยกเลิกการจัดเก็บภาษีเรือ โรงรำน คัก แพ เสีย

ที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเสนอขอให้พิจารณารวดเดียว ซึ่งที่ประชุมอนุมัติ จึงได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๒ จนจบร่าง และในวาระที่ ๓ ลงมติเห็นชอบด้วยโดยไม่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นอันให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายได้

ประธานวุฒิสภาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่า พ.ศ. ๒๔๘๓ (เสนอโดยนายทิจจา อัมมฉินธุ) สมาชิกสภาผู้แทน (ฉะเรงเทธา) ซึ่งสภาผู้แทนลงมติให้ใช้ได้แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงถึงความประสงค์ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีใจความสำคัญว่า เพื่อ

ตอนที่ ๓๓ เล่ม ๖๗ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขันให้เหมาะสม  
 สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น

เมื่อได้อภิปรายกันจนถึงเวลาอันสมควรแล้ว ประธานวุฒิสภา  
 จึงมีคำสั่งให้เดือนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปในวัน

ศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ นาฬิกา

ประเสริฐ บัณฑิตคุณ

หัวหน้ากองกลาง ดงชัยแทน

เลขาธิการรัฐสภา

คำตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทน

กระทู้ถามที่ อ. ๑๒๘/๒๕๑๒

ของนายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทน

เรื่องเงินบำรุงท้องถิ่น

กระทู้ถาม

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดัง  
 คอไปนี้